



ที่ มท ๐๐๑๘.๑/ว ๑๕๑๖

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๔๙๐๐๐

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายทะเบียนอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่น ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบสำรวจสำนักทะเบียนฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แบบรายงานสถิติการให้บริการฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดมุกดาหาร ได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า ได้ดำเนินการให้บริการด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ขอรับบริการที่มีความจำเป็นต้องใช้เอกสารในการติดต่อราชการหรือเพื่อขอความช่วยเหลือในด้านต่างๆ และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีวันหยุดต่อเนื่องรวมทั้งสิ้น ๕ วัน ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ถึงวันจันทร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖ ดังนั้น จึงขอให้สำนักทะเบียนทุกแห่ง ดำเนินการ ดังนี้

๑) ให้สำนักทะเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่น และจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ... ยืมที่มีความพร้อมในการเปิดให้บริการด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ถึงวันจันทร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. พร้อมรายงานตามแบบฟอร์มที่ส่งมาด้วย ๑. ให้จังหวัดมุกดาหารทราบ ภายในศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๒) รายงานสถิติการให้บริการด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนที่เปิดให้บริการให้จังหวัดทราบ ภายในวันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดให้มีนายทะเบียนผู้รับแจ้งประจำสำนักทะเบียน ปฏิบัติหน้าที่รับแจ้งการเกิด หรือการตายเป็นประจำทุกวัน รวมทั้งแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะนายทะเบียนผู้รับแจ้งประจำหมู่บ้าน ให้ปฏิบัติหน้าที่รับแจ้งการเกิด หรือการตายกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นในพื้นที่หมู่บ้านที่รับผิดชอบในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ด้วย โดยให้สำนักทะเบียนจัดเตรียมแบบพิมพ์การรับแจ้งเกิด (ท.ร.๑ ตอนหน้า) หรือการรับแจ้งตาย (ท.ร.๔ ตอนหน้า) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนผู้รับแจ้ง และให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป โดยสำนักทะเบียนกลางจะเปิดระบบปฏิบัติการให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเวลาดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกราช มณีกรรณ)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงานปกครอง
โทร. ๐-๔๒๖๑-๑๑๘๑๗

